



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๓๕๐๒ - ๓๕๐๕  
ที่ กพค ๐๑๐๐ /ว. ๖๓๕ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งมอบบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต CAT ของสำนักงานสาขาจังหวัดและ สำนักงาน  
กิจการสาขาภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคที่ ๑ - ๔ / หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณ และอุปกรณ์  
อินเทอร์เน็ต ที่สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค แล้วนั้น

ในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต CAT ผู้ใช้งานทุกคนจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน (Username)  
และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งาน ซึ่งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการจัดส่งบัญชีผู้ใช้งานให้ทาง Email ของ  
สำนักงานสาขาจังหวัดทุกจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และหากผู้ใช้งานได้รับบัญชีผู้ใช้งานและ  
รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จะส่งมอบให้กับผู้ใช้งานทุกคน ให้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล จะเป็นบัญชี  
ประจำตัวผู้ใช้งานทุกคนจนกว่าจะสิ้นสุดการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ห้ามมอบให้ผู้อื่นใช้งาน โปรดเก็บรักษาและใช้งานอย่างระมัดระวัง
๒. ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยจะแจ้งประกาศให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ที่หน้าจอ Login และให้  
ผู้ใช้งานดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้ง
๓. บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่ส่งมอบให้ สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน  
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ
๔. หากพนักงาน/ลูกจ้าง ของสำนักงานสาขาจังหวัด ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/  
ลูกจ้าง ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดแจ้งให้กับส่วนเทคโนโลยี  
สารสนเทศทราบ เพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานนั้นๆ ป้องกันมิให้บุคคลนั้นหรือบุคคล  
อื่นๆ นำไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม
๕. หากผู้ใช้งานไม่ได้รับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือรายชื่อตกหล่น ให้แจ้งรายชื่อเพิ่มเติม  
โดยเพิ่มเติมรายชื่อในตารางที่ส่งให้ทาง Email แล้วส่งกลับไปยังส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (it@frdfund.go.th) จะ  
ดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบให้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร